



# Vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

(Tiếp theo trang 1)

Đường lối đổi mới đất nước chính là một trong những thành tựu nổi bật của Đảng, đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng và mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước. Trong phần 3, bài viết đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm cần được tiếp tục quán triệt, những nhiệm vụ cần được tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo nhằm phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Ông Nguyễn Bá Côn, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Mặc dù đã có nhiều công trình, bài viết tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc từ khi Đảng ra đời nhưng những nhận định, đánh giá có tính khái quát của Tổng Bí thư trong bài viết đã bồi đắp thêm cho mỗi chúng ta

niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng từ khi ra đời cho đến nay. Niềm tự hào đó chính là hành trang để mỗi cán bộ, đảng viên tận dụng những thời cơ, vượt qua những thách thức, tiếp tục vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Tổng Bí thư không nhìn lịch sử chỉ bằng màu hồng mà thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, những bài học thất bại, cả những khó khăn, thách thức sắp tới mà Đảng và sự nghiệp cách mạng phải đối diện. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư đã chỉ rõ những nhiệm vụ cần được tập trung thực hiện trong giai đoạn tới. Đặc biệt là trong công tác cán bộ, cần lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước; kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người sa vào tham nhũng, hối lộ.

Theo Tiến sĩ Trần Quang Công, Trưởng Chính trị tỉnh Thái Bình: Bài viết có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, đây

là tác phẩm quan trọng, đã và đang được quán triệt đến các tổ chức cơ sở đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên. Trong bài viết, Tổng Bí thư đã lấy số 5 làm trung tâm, đó là chỉ ra 5 bài học sâu sắc từ thực tiễn cách mạng nước ta và 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để truyền đạt cho cán bộ, đảng viên để nhớ, để làm và để thực hiện tốt, từ đó thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

**Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ**

Nhằm lan tỏa giá trị bài viết của Tổng Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết, trong đó yêu cầu: Việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư cần được coi là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện thông qua các kỳ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị định kỳ;

kiểm điểm việc tổ chức sinh hoạt chính trị 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.

Ông Phạm Xuân Biên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết thêm: Để lan tỏa nội dung bài viết của Tổng Bí thư, ngoài định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu nội dung bài viết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn chỉ đạo tóm tắt, đưa nội dung bài viết thành các nội dung trọng tâm, thường xuyên trong bản tin Thông báo nội bộ (tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ); chỉ đạo đưa nội dung vào chương trình giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương tại Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện; biên soạn và phát hành các tài liệu phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về bài viết của Tổng Bí



Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).

thư gắn với kết quả, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong thời gian tới sẽ tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến truyền đạt nội dung bài viết của Tổng Bí thư tới cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học nhằm làm rõ hơn truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, đường lối lãnh đạo, đối ngoại của Đảng, đặc biệt là trong bối cảnh, yêu cầu công cuộc đổi mới hiện nay. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ thường xuyên theo dõi, nắm bắt định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí, trên các nền tảng mạng xã hội, các phương tiện cổ

động trực quan trước, trong, sau đợt sinh hoạt chính trị và trong quá trình triển khai thực hiện để các nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư lan tỏa trong xã hội, tạo động lực thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Theo ông Bùi Văn Nhuận, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Duyên (Thái Thụy): Đảng ủy xã đã triển khai kế hoạch của tỉnh, huyện cũng như tài liệu, nội dung bài viết của Tổng Bí thư đến các chi bộ, các tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú như thông qua các hội nghị, hệ thống truyền thanh, qua mạng zalo khối Đảng

ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, qua "Sổ tay đảng viên điện tử", trong sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng chi bộ kiểu mẫu... Từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung bài viết của Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Việc tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư không chỉ góp phần khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc

Việt Nam anh hùng mà qua đó còn tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

## CÔNG TY TÂN ĐỆ

# Nhiều thanh niên trưởng thành từ phong trào đoàn

Những năm qua, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) không chỉ chú trọng phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đoàn hoạt động hiệu quả với nhiều phong trào thi đua thiết thực.

### Tham gia chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công ty Tân Đệ có gần 17.000 người lao động, chủ yếu trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên. Anh Phạm Trung Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên (ĐTN) Công ty cho biết: Anh chị em công nhân đi làm chỉ mong có nhiều việc, đạt năng suất lao động và thu nhập cao. Chính vì vậy, những năm qua chúng tôi thường xuyên phối hợp với Công đoàn cùng ban lãnh đạo Công ty tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân. Khi Công ty đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, ĐTN tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tiên phong tham gia các khóa tập huấn làm chủ các loại máy móc, công nghệ may.

Khi nói về các phong trào thi đua của ĐTN, lãnh đạo Công ty Tân Đệ đặc biệt đánh giá cao phong trào thanh niên xung kích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Rất nhiều đoàn viên, thanh niên có những sáng kiến trong thiết kế, sản xuất khuôn mẫu, gá cũ, kỹ thuật may giúp công việc của công nhân trở nên dễ dàng, giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi và đạt được năng suất cao.

Trong phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của khối doanh nghiệp tỉnh, Công ty Tân Đệ luôn có sự nhiệt tình tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên với chất lượng cao. Công ty luôn đạt giải cao trong các cuộc thi như tiếng hát công nhân, cắm hoa nghệ thuật, nấu ăn, kéo co, cầu lông, bóng bàn, bóng đá do ĐTN Khối các cơ quan và doanh

nh nghiệp tỉnh, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức. Nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho người lao động, hàng tháng, ĐTN phối hợp với ban truyền thông của Công ty xây dựng và đăng tải nhiều video clip, audio trên trang fanpage và radio nội bộ giới thiệu về chính sách, pháp luật mới, tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; hướng dẫn sử dụng các ứng dụng như VNeID, VssID, "Sổ tay đảng viên điện tử"...

### Sôi nổi các hoạt động vì cộng đồng

Một trong những hoạt động thể hiện nét đẹp văn hóa và được cộng đồng đánh giá cao đối với ĐTN Công ty Tân Đệ đó là tình nguyện làm đẹp cảnh quan Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam và Đền thờ Bác Hồ vào mỗi dịp sinh nhật Người và Quốc khánh

2/9. Đoàn viên, thanh niên Công ty dâng hương, làm đẹp cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm. Anh Vũ Văn Minh, đoàn viên nhà máy Tân Đệ 7 cho biết: Chúng em rất phấn khởi khi tham gia các hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", giúp chúng em được bày tỏ lòng biết ơn với Bác kính yêu, các anh hùng liệt sĩ, thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để hôm nay chúng em có được cuộc sống hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Mỗi khi mùa hè đến, ĐTN Công ty Tân Đệ đều tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu niên, nhi đồng là con em người lao động thông qua các hoạt động trải nghiệm thăm nhà máy, tham gia mini game trên fanpage của Công ty và chơi trò chơi truyền thống, thực hành

phòng cháy, chữa cháy, tiết kiệm điện, phân loại rác thải. Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện do ĐTN Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động, đoàn viên, thanh niên Công ty Tân Đệ hằng hái tham gia. Ngoài ra, ĐTN Công ty còn vận động đoàn viên, thanh niên ủng hộ sách vở, quần áo tặng học sinh nghèo; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo dịp lễ, tết với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty Tân Đệ cho biết: Tổ chức nhiều phong trào, hoạt động, ĐTN Công ty đã tạo ra môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đã có 80 đoàn viên, thanh niên ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 50 đoàn viên, thanh niên đủ điều kiện kết nạp Đảng.

### KHẮC QUẢN



Đoàn Thanh niên Công ty Tân Đệ làm đẹp cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ huyện Tiên Hải.

Thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi cho một số dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, trong đó có thủy đậu. Hiện nay, số ca mắc thủy đậu có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành phố. Tại Thái Bình, mới đây cũng xuất hiện chùm ca mắc tại Trường Mầm non Trần Thái Tông, xã Tiến Đức (Hưng Hà).

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà, tại Trường Mầm non Trần Thái Tông ghi nhận 18 trẻ mắc thủy đậu, trong đó có 17 trẻ ở lớp 5 tuổi và 1 trẻ ở lớp 3 tuổi. Ca mắc đầu tiên được phát hiện vào ngày 18/3, đến ngày 23/3 tăng lên 18 ca. Ngay sau khi phát hiện các ca mắc, nhà trường đã báo cáo Trạm Y tế xã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bà Trần Thị Tứ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường có 13 lớp với hơn 230 trẻ. Khi phát hiện các ca mắc, nhà trường đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên, giáo viên vệ sinh môi trường, lau tường, nền nhà, rửa, phơi đồ chơi của trẻ, giặt chăn, chiếu, luộc đồ dùng thức ăn, nước uống. Bên cạnh đó, giáo viên các lớp cũng tuyên truyền các phụ huynh phòng, chống dịch bệnh, khi con có dấu hiệu sốt cho đi khám tại các cơ sở y tế; đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình bệnh thủy đậu.

Y sĩ Nguyễn Thị Thuận, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tiến Đức chia sẻ: Sau khi có thông tin từ nhà trường, chúng tôi đã giám sát các ca bệnh. Xác định đây là bệnh dịch thủy đậu, chúng tôi đã phối hợp với nhà trường thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Qua giám sát, chúng tôi xác định ca đầu tiên mắc gia đình không biết đó là bệnh thủy đậu mà chỉ nghĩ con bị sốt nên thấy đỡ lại cho con đi học, ăn, ngủ bán trú tại trường. Khi xuất hiện các nốt ở mắt, lưng giáo viên mới phát hiện và cho trẻ nghỉ học ở nhà. Đến ngày thứ ba, tổng số trẻ ghi nhận mắc là 18 trẻ, nhà trường mới thông báo cho trạm y tế. Các trẻ mắc đều ở thôn Tam Đường. Chúng tôi đã đề nghị nhà trường cách ly lớp có trẻ mắc và thường xuyên vệ sinh đồ dùng, đồ chơi của trẻ. Hàng ngày, cán bộ Trạm Y tế liên hệ với các gia đình có trẻ mắc

## HƯNG HÀ XỬ LÝ KỊP THỜI CHỤM CA MẮC THỦY ĐẬU



Giáo viên Trường Mầm non Trần Thái Tông, xã Tiến Đức (Hưng Hà) vệ sinh tay cho trẻ trước khi vào lớp.

để theo dõi tình hình sức khỏe. Theo thông tin về chùm ca mắc thủy đậu, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện đã trực tiếp về địa phương giám sát, yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh, không để bệnh thủy đậu tiếp tục lây lan, bùng phát... Ngày 25/3/2024, UBND huyện Hưng Hà có văn bản gửi thủ trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, chủ tịch UBND xã, thị trấn, cơ sở giáo dục, trạm y tế xã, thị trấn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch

bệnh thủy đậu và dịch bệnh mùa xuân, hè. Đến ngày 26/3, tình hình sức khỏe của các trẻ mắc thủy đậu đã ổn định, chỉ còn 3 trẻ theo dõi, điều trị tại nhà. Ở dịch được kiểm soát. Tuy nhiên, trước sự gia tăng ca mắc ở một số tỉnh, thành phố, nhất là tại Hà Nội và đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong tại tỉnh Yên Bái, các ngành, địa phương, đơn vị và người dân cần chủ động phòng, chống dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là. Ông Nguyễn Quang Đới, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà cho biết: Thủy đậu là bệnh lành tính song nếu không theo dõi,

điều trị đúng cách sẽ dẫn tới biến chứng như viêm phổi, viêm não, viêm cầu thận cấp, nhiễm trùng da, biến chứng nhiễm trùng huyết... Xử lý chùm ca mắc tại Trường Mầm non Trần Thái Tông, Trung tâm đã cấp cloramin B để địa phương thực hiện việc khử khuẩn, vệ sinh lớp học, đồ dùng, dụng cụ, đồ chơi của trẻ; đồng thời giám sát ca mắc mới. Với trẻ đã mắc bệnh thủy đậu, tuyên truyền để gia đình bảo đảm dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng của trẻ; cách ly trẻ tại nhà sau khi khỏi mới cho đi học. Các gia đình phối hợp với cán bộ Trạm Y tế xã theo dõi tình hình sức khỏe, điều trị bệnh hiệu quả. Thủy đậu là bệnh do virus gây nên, vì thế để phòng, chống bệnh trên địa bàn huyện, chúng tôi đã triển khai tới các trạm y tế phối hợp với nhà trường tăng cường giám sát, tuyên truyền các gia đình, học sinh thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân. Nếu có dấu hiệu mắc bệnh, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng có thể xảy ra.

- \* Bệnh thủy đậu là do virus Varicella Zoster gây ra.
- \* Bệnh dễ lây lan qua sự tiếp xúc, từ các nốt ban ngứa ở người bị thủy đậu hoặc qua những giọt nước nhỏ trong không khí từ miệng hay mũi của người bị nhiễm.
- \* Triệu chứng thủy đậu: Vùng da như lưng, ngực, bụng và mặt xuất hiện phát ban hơi sưng đỏ nhẹ, mụn nước phỏng rộp, sần, cơ thể suy nhược, mệt mỏi.
- \* Tiêm vắc-xin là biện pháp hiệu quả phòng bệnh thủy đậu.